

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่างๆ

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, ปธ.กก. นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร, ปธ.กก. นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ, ปธ.กก. พืชน้ำมันและน้ำมันพืช, ปธ.กก. นโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณากำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. กรณีเป็นการเสนอเรื่องเกี่ยวกับพืชผลหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดที่มี “คณะกรรมการเฉพาะ” เรื่องนั้นๆ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนวทาง นโยบาย หรือมาตรการในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว เช่น คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช และคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเฉพาะที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวมีประเด็นข้อเสนอละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณหรือเงินกองทุน คชก. ก็ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ คชก. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย

๒. กรณีเป็นการเสนอเรื่องเกี่ยวกับพืชผลหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ “ไม่มีคณะกรรมการเฉพาะ” ดังเช่นข้อ ๑ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเรื่องนั้นๆ เสนอ คชก. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th